



ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๒๒๐๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์พื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่ วธ ๐๗๐๐/๒๕๓
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ได้ดำเนินงานทางมานุษยวิทยา
มาอย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
จึงได้พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และเผยแพร่
ความรู้ทางมานุษยวิทยาสู่สาธารณะ ทั้งนี้ ศมส. ยังเล็งเห็นความสำคัญในการบูรณาการความรู้ในพื้นที่
การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งช่วยให้เกิดการนำความรู้
ทางมานุษยวิทยาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการ
เสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กับเยาวชน และสามารถนำความรู้ไปบูรณาการ
กับเนื้อหาในการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนได้ใช้ทักษะเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน
ของตนจากเนื้อหาภายในพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไปยังสถานศึกษาในสังกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරิ ภาวงคณินท์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๒๙

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

“มานุษยวิทยา” เป็นศาสตร์ที่ให้ความสนใจ และศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในหลายมิติทั้งรูปร่างหน้าตา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภาษา เครื่องมือเครื่องใช้วัตถุสิ่งของ รวมถึงแบบแผนทางวัฒนธรรม การศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ได้ดำเนินงานทางมานุษยวิทยาอย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงได้พัฒนาพื้นที่ การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ทางมานุษยวิทยา สู่สาธารณะ ทั้งนี้ ศมส. ยังเล็งเห็นความสำคัญในการบูรณาการความรู้ในพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งช่วยให้เกิดการนำความรู้ทางมานุษยวิทยาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

ในการนี้ ศมส. จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์พื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้กับเยาวชน และสามารถใช้ความรู้ไปบูรณาการกับเนื้อหาในการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะ ช่วยให้นักเรียนได้ใช้ทักษะเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานของตนจากเนื้อหาภายในพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดย ศมส. ได้นำส่งข้อมูลพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและช่องทางเข้าถึงระบบการจองเข้าพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม มาพร้อมนี้ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ศมส. หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์)

ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ฝ่ายบริการสารสนเทศ

นางสาววรินกานต์ ศรีชมภู

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : warinkarn.s@sac.or.th

เบอร์ติดต่อ : ๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙ ต่อ ๓๐๐๑, ๐๙๒-๓๗๓-๖๒๔๑

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN ANTHROPOLOGY CENTRE (PUBLIC ORGANIZATION)

20 ถนนบรมราชชนนี ดลสิงขน์ กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2880-9429 โทรสาร 0-2880-9332

20 Boromratchachonnani Rd., Taling-Chan District, Bangkok 10170 Thailand Tel. (66-2) 880-9429 Fax: (66-2) 880-9332

ข้อมูลพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม



ข้อมูลพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.)
(https://drive.google.com/drive/folders/1Zn-ERrLnhJqaWjtJthjekMc_vYuRscUn?usp=sharing)



จงเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
(https://www.sac.or.th/portal/menu_page/detail/27)